

# Những Câu Trả Lời về Đền Thờ

## Ở bên trong đền thờ thì như thế nào?



Đền thờ là nhà của Chúa. Bên trong đền thờ rất sạch và đẹp. Mọi người đều mặc trang phục màu trắng và cố gắng trang nghiêm. Đây là một nơi bình an để thờ phượng Thượng Đế, học hỏi và cảm nhận về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi qua Đức Thánh Linh.



## Mọi người làm gì trong đền thờ?

Trong đền thờ, chúng ta học hỏi về kế hoạch của Thượng Đế và lập **các giao ước** với Ngài. Chúng ta làm điều này bằng cách tham gia vào **các giáo lễ** như phép báp têm, lễ xác nhận và được gắn bó với gia đình của chúng ta.



## Tôi nên ăn mặc như thế nào khi đi đền thờ?



Các em nên mặc quần áo trang nhã nhất để đi đền thờ. Ngay khi các em ở bên trong đền thờ, các em sẽ thay sang bộ trang phục đặc biệt để thực hiện các giáo lễ. Đối với phép báp têm, những người phụ giúp trong đền thờ sẽ đưa cho các em một bộ đồ màu trắng liền mảnh để mặc.

## Việc làm phép báp têm cho người chết có nghĩa là gì?

Trong đền thờ, các em có thể thực hiện phép báp têm thay cho những người đã qua đời mà chưa được báp têm. Các em sẽ mặc trang phục màu trắng và được chìm mình trong (chìm hoàn toàn dưới) nước.



## Giấy giới thiệu đi đền thờ là gì?

Một giấy giới thiệu đi đền thờ là một mảnh giấy nhỏ mà sẽ cho phép các em bước vào đền thờ. Các em có thể nhận được một giấy giới thiệu đi đền thờ từ một thành viên trong giám trợ đoàn hoặc chủ tịch đoàn chi nhánh. Người này sẽ hỏi các em liệu các em có tuân giữ các lệnh truyền và các em có một chứng ngôn hay không. Nếu các em xứng đáng và sẵn sàng để bước vào đền thờ thì ông ấy sẽ trao cho các em một giấy giới thiệu đi đền thờ.



## MỘT GIÁO LỄ CHỨC TƯ TẾ LÀ GÌ?

Một giáo lễ chức tư tế là một hành động thiêng liêng được thực hiện bởi quyền năng và thẩm quyền từ Thượng Đế. Phép báp têm, lễ xác nhận và lễ Tiệc Thánh là các giáo lễ mà diễn ra bên ngoài đền thờ. Phép báp têm trong đền thờ, lễ thiên ân, và lễ gắn bó là các giáo lễ diễn ra bên trong đền thờ.



## CHA THIÊN THƯỢNG



CHÚNG TA

## MỘT GIAO ƯỚC LÀ GÌ?

Một giao ước là một lời hứa hai chiều được lập giữa chúng ta với Cha Thiên Thượng. Chúng ta hứa với Ngài một số điều nhất định, và Ngài hứa ở cùng và ban phước cho chúng ta.